



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการย้ายและใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

การประกาศตำแหน่งว่างครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายคำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา ก.พ.๗ สำเนาทะเบียนบ้าน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กำหนด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกษม ภู่อธิป ชุตินธรากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

(แบบประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวน นักเรียน	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	อัตราเงินเดือน		หมายเหตุ
						อันดับ	เงินเดือน	
๑	บ้านท่าช้าง	คลองลาน	๑๐๑	ผอ.ร.ร.	๔๔๔๗	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	